

HÔM NAY NGÀY 13 THÁNG 02 LÃNH ĐẠO ỦY BAN XÃ ĐA LỘC ĐƯA TÂN BINH LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ.

Năm 2025, huyện Ân Thi được giao 240 chỉ tiêu công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, trong đó, 207 chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự, 33 chỉ tiêu nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Để bảo đảm hoàn thành công tác tuyển quân, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung cao công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, việc chấp hành nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân. UBND xã Đa Lộc đã yêu cầu các cơ sở thường xuyên bám sát, kịp thời giải quyết những vướng mắc; tổ chức, đoàn thể trực tiếp đến từng gia đình có công dân trong độ tuổi tuyên truyền và có biện pháp quyết liệt gọi công dân đi làm ở xa về sơ tuyển, khám tuyển bảo đảm sự công bằng, công khai trong Nhân dân. Công tác sơ tuyển và khám tuyển được thực hiện chặt chẽ theo kế hoạch; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và các hành vi trốn tránh, cản trở công tác thực hiện nghĩa vụ quân sự. Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã chủ động bám sát, nắm chắc tình hình địa phương được phân công theo dõi, chỉ đạo, giúp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua khám tuyển có 11 công dân đạt sức khỏe.

Với tinh thần hăng hái lên đường làm nhiệm vụ với Tổ quốc, toàn xã có 11 công dân viết đơn xung phong nhập ngũ, trong đó có 02 viết đơn xin nhập ngũ công an nhân dân và còn 09 viết đơn tình nguyện nhập ngũ Bộ đội. Điều đó cho thấy tư tưởng của các thanh niên và gia đình rất vững vàng, yên tâm; chất lượng từng bước được nâng cao...

Cùng với đó, việc thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội cũng là yếu tố để các gia đình, thanh niên yên tâm, phấn khởi. Lãnh đạo xã, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tổ chức thăm, tặng quà dịp lễ, tết và gặp mặt đầu xuân đối với thân nhân, và thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2025, gia đình thương binh, bệnh binh, liệt sĩ./. Với sự quyết tâm cao, Lãnh đạo xã Đa Lộc đã bám sát việc tuyển quân và chọn lọc và đang nỗ lực phấn đấu, giao đủ chỉ tiêu với chất lượng tốt nhất cho BCH Quân sự huyện.